



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ๒๒๕๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔, ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖, ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนวิทยากร หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรของ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ประจำปีการศึกษา 2/2564

แนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2250/2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ที่	ชื่อ - สกุล	ดำรงตำแหน่ง
1	รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล	รักษาราชการแทนอธิการบดี
2	อาจารย์ ดร. ถนัด บุญชัย	รองอธิการบดี
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข	รองอธิการบดี
4	รองศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย	รองอธิการบดี
5	รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกุล	รองอธิการบดี
6	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี	รองอธิการบดี
7	รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา สะสอง	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ อาราทิทักษ์วงศ์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9	อาจารย์ ดร. ชาญ ยอดละ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ ศรีแก้ว	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
11	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษรา ปัญญา	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
13	อาจารย์ อำนาจ โกวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักจัดซื้อเพื่อการศึกษา
14	นาง ศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
15	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสร ลักษณะศิริ	ผู้ช่วยอธิการบดี
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุโข เสมมหาศักดิ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
17	อาจารย์ ดร. ไกรลาส จิตรกุล	ผู้ช่วยอธิการบดี
18	อาจารย์ นิมิตร วุฒิอินทร์	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ์ฐพร จาดยางโทน	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20	อาจารย์ ดร. เสกสรร ท้าวทุมมา	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจิมขวัญ รัชชานติ	รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา อินไชย	รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
23	อาจารย์ ดร. ปวีรัตน์ ศิระเกียรติสกุล	รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
24	อาจารย์ ดร. วิมลรัตน์ พงษ์ไทรทิพย์	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25	อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ บุญแจ้ง	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26	อาจารย์ ดร. นภารัตน์ จิวาลักษณ์	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27	อาจารย์ จิตติคุณ นิยมสิริ	รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
28	อาจารย์ กมลวัน สังสีแก้ว	รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
29	อาจารย์ กุสส์ชិ กันทะบุมา	รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
30	อาจารย์ ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ	รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
31	อาจารย์ ดร. วาสนา สันติธีรากุล	รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
32	นาง เสาร์คำ เมืองแก้ว	รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
33	อาจารย์ ดร. จิตรภรณ์ อาราทิทักษ์วงศ์	รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
34	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ ไชยาโส	รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
35	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์	รองผู้อำนวยการสำนักจัดซื้อเพื่อการศึกษา



รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2/2564
แนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2250/2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ที่	ชื่อ - สกุล	ดำรงตำแหน่ง	
36	อาจารย์ ดร. ทิววัลย์ ต๊ะการ	รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	กรรมการดำเนินงาน
37	นาย ภาคภูมิ ทะนุดี	ผู้อำนวยการกองกลาง (รักษาการ)	กรรมการดำเนินงาน
38	นาง สุณี พันนตา	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการดำเนินงาน
39	นาย สยาม กันหาสิลา	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (รักษาการ)	กรรมการดำเนินงาน
40	นาง กนกวรรณ พวงลังกา	หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการดำเนินงาน
41	นาง สุณี ทองอินทร์	หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ	กรรมการดำเนินงาน
42	นางสาว พัทธ์พิมล สมบัติใหม่	หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รักษาการ)	กรรมการดำเนินงาน
43	อาจารย์ ดุลยสุสรณ์ สุภาษา	หัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ (รักษาการ)	กรรมการดำเนินงาน
44	นาย มารุต เปี่ยมเกต	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	กรรมการดำเนินงาน
45	นางสาว ศรีญา ไชยวงศ์	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด (รักษาการ)	กรรมการดำเนินงาน
46	นาง พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (รักษาการ)	กรรมการดำเนินงาน
47	อาจารย์ ดร. ปิยะชาติ เวียงนาค	หัวหน้าภาคคณิตศาสตร์และสถิติ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการดำเนินงาน
48	อาจารย์ ดร. พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี	หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการดำเนินงาน
49	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ อาษา	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการดำเนินงาน
50	อาจารย์ ดร. ปะราสี เอนก	หัวหน้าภาควิชาการตลาด	คณะวิทยาการจัดการ กรรมการดำเนินงาน
51	อาจารย์ พิษุณันท์ อมรพิชญ์	หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน	คณะวิทยาการจัดการ กรรมการดำเนินงาน
52	อาจารย์ ดร. รัฐ ใจรักษ์	หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	คณะวิทยาการจัดการ กรรมการดำเนินงาน
53	อาจารย์ พลศรีณย์ ศันยทิพย์	หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ กรรมการดำเนินงาน
54	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ	หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาการจัดการ กรรมการดำเนินงาน
55	อาจารย์ พชรพร อากรสกุล	หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ กรรมการดำเนินงาน
56	อาจารย์ ัญญลักษณ์ คำพรหม	หัวหน้าภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการดำเนินงาน

